



ที่ สฎ ๐๐๑๖.๓/ว ๐๐๒๓๖

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุฎ ๘๔๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
เรียน (ทุกส่วนราชการ)

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๙๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๐๐๑๓๕ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

ตามคำสั่งที่อ้างถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.๒๕๕๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๐๐๑๓๕ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ และขอได้รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตามคำสั่งมอบอำนาจดังกล่าว ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐-๗๗๒๗-๒๙๒๖ (มท) ๖๕๐๒๐

โทรสาร. ๐-๗๗๒๘-๒๑๓๕ (มท)๖๕๑๒๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามคำสั่งที่ ๐๐๗๓๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

ชื่อส่วนราชการ..... ประจำเดือน..... พ.ศ.....

ลำดับ	เลขที่หนังสือ/ลงวันที่/เดือน/ปี, เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป	หมายเหตุ



คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ ๐๐๑๓๔ / ๒๕๕๖

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีคำสั่งที่ ๑๙๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกระจายอำนาจการตัดสินใจ รวมทั้งอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๕๒/๑ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงยกเลิกลง ก. ของคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๙๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ และมีคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

๑. มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ช่วยสั่งและมีอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารราชการและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน/องค์การของรัฐ แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ตามผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งนี้

๒. มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการดำเนินการอื่น ของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน/องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ข้างต้น แทนผู้ว่าราชการจังหวัด หากปรากฏส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มีได้ระบุไว้ข้างต้น ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับที่ ๑ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการแทน และให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในท้องที่อำเภอ ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งเดิม

๓. มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอ มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการดำเนินการอื่น แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งเดิม

๔. การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งเดิม

๕. การมอบอำนาจ

๕. การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดข้างต้น ไม่รวมถึงการปฏิบัติราชการที่อยู่ในอำนาจเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่

๕.๑ งานนโยบายสำคัญหรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด เฉพาะงานที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง สั่งการเป็นการเฉพาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕.๒ งานที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการระบุให้เป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้ว่าราชการจังหวัด

๕.๓ งานบริหารงานบุคคลของข้าราชการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง (ย้าย) การพิจารณาบำเหน็จ ความชอบ การเลื่อนเงินเดือน และการพิจารณาโทษทางวินัย

๕.๔ งานบริหารงบประมาณ เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการใช้งบประมาณเหลือจ่าย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๕.๕ งานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ กฎหมายว่าด้วยโรงแรม และกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

๕.๖ งานอื่นๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการไว้โดยเฉพาะเป็นรายกรณี หรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องสั่งการเอง หรือเรื่องที่ไม่อาจมอบอำนาจได้ตามกฎหมาย

๖. การปฏิบัติราชการตามคำสั่งนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๖.๑ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดชอบการดำเนินการตามคำสั่งนี้ ครอบคลุม กระบวนการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบาย ภาระงานของรัฐบาลและจังหวัด โดยยึดหลักความรับผิดชอบกลุ่มภารกิจและส่วนราชการ/หน่วยงานในกำกับดูแล และคำนึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ

ในกรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งคนใดไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตามลำดับในการรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้ว ให้ส่วนราชการนำเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับผิดชอบทราบด้วย

๖.๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของจังหวัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร งบประมาณตามคำสั่งนี้ ทั้งในส่วนของงบประมาณของส่วนราชการ งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ รายจ่ายงบกลาง จึงให้ผู้รับมอบอำนาจถือปฏิบัติในการรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ได้แก่

๖.๒.๑ การได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้รายงานผลการดำเนินการ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่รับทราบ การจัดสรร

๖.๒.๒ การซื้อหรือการจ้างทุกวิธี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้รายงานผลการดำเนินการ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ให้ความ เห็นชอบการขอซื้อหรือขอจ้าง การประกาศ การทำสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับการซื้อหรือการจ้าง แล้วแต่กรณี

๖.๓ ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ มีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจและจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นต่อไปไม่ได้ โดยต้องใช้อำนาจให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ยอมมอบอำนาจและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด รวมทั้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน สรุปลงและรายงานผลการใช้อำนาจข้างต้น ส่งให้สำนักงานจังหวัดรวบรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

๖.๔ บรรดากิจการที่ผู้รับมอบอำนาจได้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว ให้ใช้ดุลยพินิจนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ โดยเฉพาะเรื่องสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล งานนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงานนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

๗. ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีปัญหาอุปสรรค หรือมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบ คำสั่ง ซึ่งควรปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้สมบูรณ์ ก็ให้เร่งนำหารือสำนักงานจังหวัด เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาโดยเร็ว และหากปรากฏว่า การปฏิบัติราชการในเรื่องใดมีปัญหาที่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภารกิจใด ให้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการต่อไป

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๙๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่กระทำก่อนวันที่คำสั่งฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าไม่ผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีกรมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เน้นท้ายคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 009๓๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ	
หน่วยราชการส่วนภูมิภาค	หน่วยราชการส่วนกลาง
๑. สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานสารสนเทศและการสื่อสาร) ๒. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕. สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี/นิคมสหกรณ์ทุกแห่ง ๗. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๙. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๐. สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๑. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๒. สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กระทรวงพาณิชย์ ๑. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกในภูมิภาค(สุราษฎร์ธานี) ๓. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔. สำนักงานสาขา ช้าง ตวง วัด เขต ๓-๑ สุราษฎร์ธานี ๕. สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖. โครงการชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗. โครงการก่อสร้าง ๑๔ (ท่าแซะ) ๘. โครงการก่อสร้าง ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ๙. สำนักงานงานสุขาศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๘ ๑๐. สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ๑๑. สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ๑๒. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ๑๓. ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี ๑๔. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ๑๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ๑๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ๑๗. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคใต้ จ.สุฎ. ๑๘. สถานีวิทยุชายฝั่งประมงสุราษฎร์ธานี ๑๙. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ๒๐. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ๒๑. ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสหกรณ์ที่ ๑๐ ๒๓. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบำรุงรักษาที่ ๑๐ ๒๔. สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี ๒๕. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๗ ๒๖. สถาบันวิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ๒๗. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๘ สุราษฎร์ธานี ๒๘. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสุราษฎร์ธานี ๒๙. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ๓๐. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.สุฎ. ๓๑. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุฎ. (พืชสวน) ๓๒. งานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดประจำภาคใต้ กระทรวงอุตสาหกรรม ๓๓. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคใต้ ที่ ๖ ๓๔. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐
รัฐวิสาหกิจ/องค์การของรัฐ	
๑. สำนักงานธนาคารออมสินภาคที่ ๑๓ และธนาคารออมสินสาขา ๒. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ๓. การตลาดเพื่อการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔. ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี ๕. สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต ๘ ๖. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร ๗. ทำเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี ๘. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคใต้เขต ๕ สุราษฎร์ธานี ๙. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สุราษฎร์ธานี	
ราชการส่วนท้องถิ่น	
เทศบาล	
หน่วยราชการส่วนกลาง	
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๓๕. ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย กระทรวงการคลัง ๓๖. ด้านบุคลากรบ้านดอน ๓๗. สำนักงานคลังเขต ๘ ๓๘. สำนักงานสรรพากรภาค ๑๑ ๓๙. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑,๒ กระทรวงยุติธรรม ๔๐. สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา ๔๑. สำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย	

๑๕

บัญชีกรมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนบท้ายคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๐๐๗๓๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นายวินชัย อุยงกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มภารกิจด้านสังคม	
หน่วยราชการส่วนภูมิภาค	หน่วยราชการส่วนกลาง
๑. สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๙. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๐. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๑. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๒. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี/โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลทุกแห่ง	กระทรวงมหาดไทย ๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ สฎ. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒. นิคมสร้างตนเองทุกแห่ง ๓. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) ๔. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ ๕. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๖๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๙. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑๐. วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ม.สงขลานครินทร์ ๑๑. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ๑๒. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ๑๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ๑๔. วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ๑๕. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ๑๖. วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๑๗. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ๑๘. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๙. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑-๓ ๒๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑๑ ๒๒. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข ๒๓. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ๒๔. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ๒๕. ศูนย์แม่เร็งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๖. ศูนย์สุขภาพจิตเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ๒๗. ศูนย์วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ ๙ สุราษฎร์ธานี ๒๘. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองที่ ๑๑.๓ สฎ. ๒๙. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี กระทรวงแรงงาน ๓๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี กระทรวงพลังงาน ๓๑. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ๓๒. สำนักงานธุรกิจพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ๓๓. ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ	
๑. ส่วนปฏิบัติการ จ.สฎ. บริษัท ทศท. คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ๒. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี (บริษัท TOT จำกัด มหาชน) ๓. ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสุราษฎร์ธานี ๔. สำนักงานเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี ๕. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖. คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
ราชการส่วนท้องถิ่น	
องค์การบริหารส่วนตำบล	
หน่วยราชการส่วนกลาง	
กระทรวงวัฒนธรรม ๓๔. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓๕. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี สำนักนายกรัฐมนตรี ๓๖. สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๕ ๓๗. สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่ง ๓๘. สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ จ.สุราษฎร์ธานี กระทรวงยุติธรรม ๓๙. สำนักงานอัยการประจำศาลแขวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔๐. สำนักงานอัยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัว สุราษฎร์ธานี	

บัญชีการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แยกทำคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๐๐๗๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงและด้านบริหารจัดการ	
หน่วยราชการส่วนภูมิภาค	หน่วยราชการส่วนกลาง
๑. ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.สฎ. (ศพส.จ.สฎ.) ๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน จ.สฎ./ ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.สฎ. (ศพจ.จ.) ๓. สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะฝ่ายอำนวยการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๙. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๐. ที่ทำการสัตว์ ๑๑. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๒. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๓. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ๑๔. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ๑๕. เรือนจำอำเภอไชยา ๑๖. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย ๑๗. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กอ.รมน.จ.สฎ.)	กระทรวงมหาดไทย ๑. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี กระทรวงการคลัง ๒. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ๓. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ ๔. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี ๖. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ๗. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ สุราษฎร์ธานี ๘. อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ๙. สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๗ สุราษฎร์ธานี ๑๐. สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑๐ ๑๑. ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔ ๑๒. สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร ๑๓. ศูนย์ประสานงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ (สุราษฎร์ธานี) ๑๔. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศปท.จ.สฎ.) กระทรวงกลาโหม ๑๕. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖ สำนักพัฒนาภาค ๔ ๑๖. กองบิน ๗ กองพลบินที่ ๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑๗. สำนักงานตำรวจภูธรภาค ๘ ๑๘. ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๙. กองกำกับการวิทยุการเขต ๔๒ ๒๐. กองกำกับการศูนย์ฝึก่อบรมตำรวจภูธรภาค ๘ สุราษฎร์ธานี ๒๑. กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจน้ำ ๒๒. กองกำกับการฝ่ายปฏิบัติการ๘ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ๒๓. สำนักงานด้านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี ๒๔. สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๖ (สฎ.) กระทรวงยุติธรรม ๒๕. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ (สุราษฎร์ธานี) ๒๖. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๗. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ๒๘. สำนักงานอัยการเขต ๘ ๒๙. สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รัฐวิสาหกิจ/องค์การของรัฐ	
๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. สำนักงานประปาสุราษฎร์ธานี ๓. สำนักงานประปาเขต ๔ สุราษฎร์ธานี ๕. ศูนย์ควบคุมการปิโตรสุราษฎร์ธานี ๕. สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี	
ราชการส่วนท้องถิ่น	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยราชการส่วนกลาง	
กระทรวงคมนาคม	
๓๐. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ๓๑. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี ๓๒. สำนักงานทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ๓๓. ศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี ๓๔. แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ๓๕. สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ ๒ , ๓ ๓๖. สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ ๔ สาขาสุราษฎร์ธานี	